

ĐÔNG HƯNG

Nhân lên sức mạnh từ "Chi bộ 5 tốt"



Chi ủy và đảng viên Chi bộ thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sáng tạo trong thực hiện

Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn thôn Cốc, xã Phú Châu được bảo đảm, vì vậy ông Trần Đăng Nghinh cũng như nhiều người dân của thôn luôn cảm thấy yên tâm. Ông Nghinh cho biết: Trước đây, chúng tôi lo lắng vì trên địa bàn còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, trộm cắp cả ở nơi thờ tự, một số cửa hàng buôn bán vật liệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng từ khi Chi bộ thôn thực hiện hiệu quả chuyên đề "Thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT" chúng tôi rất yên tâm.

Đảng chí Phạm Thị Thanh Huệ, Bí thư Chi bộ thôn Cốc chia sẻ: Chi bộ có 88 đảng viên, đa phần cao tuổi nhưng khi được chọn làm điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022 Chi bộ đã tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch, lựa chọn chuyên đề, ra nghị quyết phân công nhiệm vụ, yêu cầu đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Trong thôn có 4 khu dân cư có tổ tư quản ANTT, các đảng viên thường xuyên đi nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè bày hàng quán, vật liệu xây dựng, vận động nhân dân góp tiền, ngày công lắp đèn điện thấp sáng đường quê, lắp camera an ninh trên các tuyến đường chính... Vì thế, thời gian qua trên địa bàn thôn không có trường hợp nào lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không xảy ra trộm cắp, ANTT được bảo đảm. Năm 2022, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 94,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được công nhận chi bộ kiểu mẫu.



Mỗi đảng viên của Chi bộ Trường THCS Hợp Hưng đăng ký một nội dung, một giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Mai, Trường THCS Hợp Hưng cho biết: Để giúp học sinh dễ tiếp thu bài và đạt điểm cao, tôi luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, sưu tầm và nghiên cứu đề thi học sinh giỏi, để thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT qua các năm để hướng dẫn các em lập dàn ý, phát triển đưa các tình huống ở cuộc sống vào bài. Vì vậy, năm học nào đội tuyển học sinh giỏi Văn do tôi phụ trách cũng đạt giải cao. Sức chiến đấu của chi bộ, vai trò của đảng viên được nâng lên đi tiên đi để Trường THCS Hợp Hưng vượt khó, liên tục xếp thứ nhất, nhì cấp THCS của huyện, có tỷ lệ học sinh thi đỗ vào Trường THPT Bắc Đông Quan cao nhất huyện.

Năm 2022, huyện Đông Hưng có 12 chi bộ được lựa chọn làm điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở tất cả các loại hình.

Mỗi chi bộ đều sáng tạo trong cách làm, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt, có nhiều chuyên đề hay, phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhân rộng mô hình chi bộ kiểu mẫu

Đảng chí Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Qua thực tiễn cho thấy chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo mô hình "Chi bộ 5 tốt" là hướng đi đúng đắn, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) mà ở đó mục tiêu là lấy chi bộ làm gốc. Phát huy những kết quả đó, năm 2023, Đảng bộ huyện Đông Hưng tiếp tục lựa chọn trên 60 chi bộ xây dựng chi bộ kiểu mẫu để nhân lên sức mạnh của "Chi bộ 5 tốt".

Đảng chí Nguyễn Văn Chấn, Bí thư Chi bộ thôn Duyên Trang Tây (xã Phú Lương) chia sẻ: Chi bộ đã chọn thực hiện chuyên đề "Làm tốt công tác khám tuyển gọi công dân nhập ngũ" để tạo điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Lúc đầu thôn thiếu chỉ tiêu thanh niên đủ sức khỏe, song những trường hợp thanh niên là công nhân thì các đồng chí cấp ủy cùng các đoàn thể, công an viên từ sáng sớm đã đến nhà vận động thanh niên đi khám tuyển trước khi tới công ty làm việc. Do dân vận khéo, chỉ trong vài ngày đã có thêm 4 thanh niên tham gia khám nghĩa vụ có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Từ thôn khó khăn trong tuyển quân, nay thôn Duyên Trang Tây đã trở thành thôn có số thanh niên đi khám tuyển, trúng tuyển, thực hiện nghĩa vụ quân sự cao nhất xã. Đợt giao nhận quân đầu năm 2023, toàn xã có 16 tân binh lên đường nhập ngũ, riêng thôn Duyên Trang Tây có 5 tân binh, góp phần vào thành tích của xã thừa quân nhiều năm liền.

Từ những kết quả đã đạt được trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu, huyện Đông Hưng đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 20 - 25% chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, Huyện ủy đã tổ chức tập huấn, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tăng cường giáo dục tư tưởng, tích cực nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng sinh hoạt nói chung, chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát huy phẩm chất, đạo đức công vụ của đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

HIỆU NGHIỆM

BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN BÌNH ĐẲNG... (Tiếp theo trang 1)

giai đoạn 1: 2021 - 2025. Trong Chương trình có dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch".

Dự án có mục tiêu khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Về quyền tiếp cận giáo dục, Nhà nước ta ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho biết, nhiều địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện hiệu quả Đề án 522 của Thủ tướng Chính phủ về "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"; Đề án xây dựng xã hội học tập; quan tâm công tác dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

Về việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước quan tâm phát triển mạng lưới y tế, hệ thống bệnh viện tỉnh - huyện và trạm y tế xã. Nhờ đó, đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại vùng đặc biệt khó khăn, cho biết: Hơn 50% số xã trong vùng có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% đồng bào dân tộc thiểu số có bảo hiểm y tế miễn phí.

Đảng và Nhà nước ta luôn ưu tiên đầu tư toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thực hiện quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các dân tộc.

Tuy nhiên, một thực tế khách quan là do các yếu tố lịch sử, địa lý, nhận thức mà trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc ở nước ta chưa đồng đều.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên phạm vi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội công bố cho thấy: Khu vực trung du và miền núi phía Bắc có số hộ nghèo đa chiều cao nhất cả nước, chiếm 21,92% với 701.461 hộ; khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 10,04% với 571.251 hộ; Tây Nguyên là 15,39% với 236.766 hộ; trong khi con số này tại khu vực Đông Nam Bộ là 0,34% với 15.787 hộ; đồng bằng sông Hồng là 2,45% với 169.566 hộ; đồng bằng sông Cửu Long là 5,73% với 277.936 hộ.

Để thu hẹp, tiến tới xóa nhòa khoảng cách giàu - nghèo, trình độ phát triển giữa các dân tộc và các vùng miền, Việt Nam cần nhiều thời gian cùng với những chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của bản thân đồng bào dân tộc thiểu số.

Song các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng sự chênh lệch về sự phát triển giữa các vùng miền, về trình độ sản xuất - kinh doanh giữa các dân tộc để chống phá, gây chia rẽ, hận thù. Chúng phủ nhận toàn bộ những thành tựu giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong nhiều chục năm qua ở nước ta.

Nhà nước ta đã từng thực hiện chính sách vận động di dân có kế hoạch (sau năm 1954 và năm 1975) từ vùng đồng bằng lên khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên để xây dựng vùng kinh tế mới. Tiếp đó là hiện tượng di dân ngoài kế hoạch của đồng bào các dân tộc từ miền núi phía Bắc, Trung Bộ vào các tỉnh Tây Nguyên (trong giai đoạn 1980 - 1990). Việc di dân này làm thay đổi sự phân bố dân cư, cơ cấu dân số và làm gia tăng mật độ dân số. Kinh tế phát triển, song lại nảy sinh vấn đề đất đai, rừng và các nguồn tài nguyên khác bị chia sẻ, môi trường thiên nhiên bị ảnh hưởng.

Lợi dụng những mặt phát sinh từ việc di dân, các thế lực thù địch có tình phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc ở Việt Nam, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, đòi đòi một số dân tộc thiểu số lập ra "vương quốc" riêng mà không dựa trên bất cứ cơ sở lịch sử - địa chính trị nào. Chúng đòi xét lại lịch sử, thậm chí là bóp méo lịch sử để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính vì vậy, cần tăng cường

công tác thông tin tuyên truyền, giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cùng thực thi các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, không mơ hồ nghe theo kẻ xấu xúi giục, kích động; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vụ việc xảy ra tại xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa qua là một ví dụ đau lòng, các đối tượng đã dùng súng tấn công trụ sở UBND hai xã, làm 9 người chết, 2 người bị thương.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt các đối tượng phạm tội, ổn định đời sống nhân dân. Đảng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ việc. Các đối tượng vi phạm chủ yếu là với mục đích căm că, đã chia sẻ lại thông tin chưa được kiểm chứng từ các trang facebook, tiktok... của các cá nhân. Họ không ý thức được hậu quả của việc lan truyền những thông tin không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội. Khi được giải thích, các trường hợp này đều đã nhận ra hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác, tránh "sập bẫy" các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống Nhà nước. Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin bịa đặt, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi vào các diện tích sống, đồng bào các dân tộc chính là chủ thể thực thi và đối tượng thụ hưởng. Khởi đầu và phát huy tinh thần đại đoàn kết, lấy chủ nghĩa yêu nước là hạt nhân, chính là động lực để triển khai hiệu quả các chính sách tốt đẹp đó, để cộng đồng các dân tộc Việt Nam ngày càng đoàn kết, gắn bó, không thể tách rời.

(theo tuyengiaoviet.vn)

Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Chiều ngày 22/6, khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong khối thi đua đã chủ động phát động, ký giao ước thi đua và tổ chức thực hiện với nội dung bám sát chương trình công tác năm, kế hoạch của UBND tỉnh và được cụ thể hóa vào nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên

tiến được thực hiện tốt. Khối thi đua đã chủ động và có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là những lao động trực tiếp và tại cơ sở. Các đơn vị trong khối đã trích quỹ "Vì người nghèo" và vận động các tập thể, cá nhân trao hàng chục nghìn suất quà cho đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm; hỗ trợ

kinh phí sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đoàn viên, hội viên nghèo.

Thời gian tới, các thành viên trong khối thi đua chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống của hội viên, đoàn viên và nhân dân, tình hình dự luận xã hội; tham mưu kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

HỒNG QUÂN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy (PCMT) được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Ngày khi nhận được thông báo trên hệ thống truyền thanh, đồng đội người dân xã Tây Sơn (Kiến Xương) đã gác lại công việc để tập trung về trụ sở UBND xã tham gia hội nghị tuyên truyền PCMT do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức. Nhiều thông tin hữu ích về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực và Việt Nam, tuyên truyền, giới thiệu cách nhận biết các loại tiền chất ma túy và quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ,

sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm người dân khi phát hiện tội phạm ma túy... được truyền tải tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ông Tạ Xuân Khiết, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết: Tây Sơn được sáp nhập từ hai xã Vũ Tây và Vũ Sơn, dân số trên 13.000 người, kinh tế thuần nông nên hàng năm có gần 3.000 lao động đi làm ăn xa giúp cải thiện đời sống song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) khi kéo theo sự đổ nhập của nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy về địa phương. Sau khi sáp nhập, với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an chính quy về cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, chúng tôi luôn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp có sự tham gia của cả hệ thống chính trị với nhiều hình thức giúp nâng cao ý thức của người dân,

tạo sức mạnh của cả cộng đồng trong công tác đấu tranh PCMT. Nhờ đó, đã đưa nhiều đối tượng vào diện quản lý, cảm hóa giáo dục, có nhiều người hoàn lương cai nghiện thành công, tệ nạn ma túy được tích cực giảm bớt.

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh là tổ chức tích cực tham gia công tác PCMT. Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội cho biết: Các cấp hội CCB đã tổ chức được 1.306 tổ tư quản ANTT, 375 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 297 câu lạc bộ PCMT, 399 tổ hòa giải... hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với Công an tỉnh duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như xử, họ đạo không ma túy, khu dân cư không ma túy. Qua các mô hình, hội viên CCB đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để

cán bộ, nhân dân nắm rõ, nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp để phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh không cho ma túy xâm nhập vào địa bàn dân cư. Cùng với đó, các cấp hội còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, thành viên câu lạc bộ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên con cháu trong gia đình tích cực học tập, lao động sản xuất, không mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức gần 200 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền PCMT thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, treo trên 500 băng rôn, khẩu hiệu, cấp 6.500 tờ rơi, tờ gấp, 3.000 sổ tay tuyên truyền PCMT. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị, trường học duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội, thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung PCMT... Hướng ứng đúng hành động PCMT, ngày

toàn dân PCMT và ngày quốc tế PCMT 26/6, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đã đăng tải nhiều tin, bài, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về công tác đấu tranh PCMT trên địa bàn... Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát tư tưởng, đạo đức, lối sống cho rằng, hội viên, thành viên câu lạc bộ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời động viên con cháu trong gia đình tích cực học tập, lao động sản xuất, không mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức gần 200 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền PCMT thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, treo trên 500 băng rôn, khẩu hiệu, cấp 6.500 tờ rơi, tờ gấp, 3.000 sổ tay tuyên truyền PCMT. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị, trường học duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội, các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội, thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung PCMT... Hướng ứng đúng hành động PCMT, ngày

chê với các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, chú trọng thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, nội dung hình thức phù hợp, đối tượng tuyên truyền được mở rộng. Qua đó tạo bước chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của các cấp ủy

đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia công tác đấu tranh và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, từng bước giảm tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.

TRINH CƯỜNG



Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho ngư dân huyện Thái Thụy.